



HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH “RUNG CHUÔNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI”



Nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ (8/3), cùng với 110 các tổ chức trên thế giới, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chiến dịch “Rung chuông vì Bình đẳng giới” - là sáng kiến của Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Sáng kiến Sở Giao dịch Chứng khoán Bền vững (SSE), Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp quốc (UNGC) và Liên đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE).

Đây là năm thứ 10 sự kiện “**Rung chuông vì Bình đẳng giới**” được tổ chức toàn cầu và là lần thứ 6 Việt Nam tham gia nhằm nhấn mạnh vai trò then chốt trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ hướng tới doanh nghiệp và xã hội phát triển bền vững.

Sự kiện do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ



chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện cũng có sự hiện diện của đại diện các cơ quan, tổ chức, công ty chứng khoán, công ty niêm yết trên HOSE, một số doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nhằm kêu gọi các bên liên quan cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chung tay xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh và một nền kinh tế bình đẳng, thịnh vượng.



Trong một thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, việc đạt được bình đẳng giới là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Đảm bảo bình đẳng giới và tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ là cách tốt nhất để cân bằng và đảm bảo nền kinh tế thịnh vượng, xã hội phát triển bền vững. Năm 2024, Liên Hợp quốc chọn chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ là **Đầu tư cho phụ nữ: Đẩy nhanh tốc độ Phát triển**. Sự kiện năm nay kêu gọi khu vực tư nhân, đặc biệt là các công ty chứng khoán và niêm yết, đẩy mạnh đầu tư cho sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới tại nơi làm việc, cộng đồng và thị trường thông qua các chính sách thực tiễn phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

Tại phiên thảo luận **“Đầu tư cho phụ nữ: Từ chính sách tới thực tiễn”**, các diễn giả đến từ Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), Tổng Công ty Việt Thắng, Tổng Công



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84-28-3821 7713 Fax: 84-28-3821 7452
Website: www.hsx.vn

ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã trao đổi, chia sẻ các chính sách và thực tiễn của doanh nghiệp về bình đẳng giới, về nguồn ngân sách cho các hoạt động về giới sao cho không để ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, sự kiện có một số tham luận về kinh nghiệm quốc tế về doanh nghiệp thực hành bình đẳng giới và các ưu tiên đầu tư cho bình đẳng giới.

Thông tin liên hệ:

UN WOMEN

Hoàng Bích Thảo

Cán bộ Truyền Thông

Email: hoang.thao@unwomen.org

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bộ phận Quan hệ Công chúng

Tel: (84- 28) 38217713

Fax: (84-28) 38217452

Email: qhcc@hsx.vn

Fanpage: <https://www.facebook.com/HochiminhStockExchange/>

BAN TỔ CHỨC SỰ KIỆN:

Nguyễn Thị Thu Hạnh

Email: thuhanhvcci@gmail.com